



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวบุษริน สุขถึง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวบุษริน สุขถึง  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๘๘๓</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่า ๖๐</p>	<p>-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวบุษริน สุขถึง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๑๓ ปี HN ๒๑๖๑๙/๕๔ AN ๑๑๐๗๙/๕๗ มาโรงพยาบาลด้วย ๒ สัปดาห์ก่อน มีก้อนที่ท้องน้อยด้านขวา โป่งออก เวลาทำกิจกรรม จากการตรวจร่างกายแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบด้านขวาจึงแนะนำและนัดมาผ่าตัดไส้เลื่อน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศัลยแพทย์ได้นัดให้ผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง เพื่อผ่าตัดไส้เลื่อนและประเมินสภาพร่างกายแรกรับโดยพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงพบว่า ออมนูมูมร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๘ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต ๙๘/๕๓ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๔๗ กิโลกรัม ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืด รับประทานยาเฉพาะเมื่อมีอาการ รักษาโรคหอบหืดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ ๒ ปีก่อนปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร ไม่มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดหรือได้รับยาสลบชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์ให้เจาะเลือดเพื่อเตรียมผ่าตัด ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด พยาบาลได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโดยพูดคุยสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยครองลงนามยินยอมให้ผู้ป่วยรับการผ่าตัด อธิบายถึงแผนการรักษาและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเวลา ๐๙.๐๐ น.ตรวจดูแฟ้มประวัติของผู้ป่วย ตรวจดูสภาพร่างกายทั่วไป ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ ให้รับประทานยาคลายเครียด diazepam ๒ มิลลิกรัม ๑ เม็ด และให้ยา cloxacillin ๑ กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำก่อนเข้าห้องผ่าตัดตามแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยกลับจากห้องพักฟื้นเวลา ๑๓.๐๐ น.ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อน(herniotomy)การระงับความรู้สึกแบบใส่ท่อช่วยหายใจ สูญเสียเลือดในห้องผ่าตัดเล็กน้อย วัตถุประสงค์ของผู้ป่วยแรกรับพบว่า ออมนูมูมร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๙ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต ๑๐๓/๕๙ มิลลิเมตรปรอทและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๕%DN/๒ ด้วยอัตราหยด ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยไม่มีคลื่นไส้อาเจียน แพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารธรรมดา แผลผ่าตัดที่ขาหนีบด้านขวาเป็นแผลปิดติดพลาสติกชนิดติดแน่น แผลแห้งดีไม่มีเลือดหรือน้ำเหลืองซึม ผู้ป่วยมีอาการปวดแผล สีหน้าไม่สดชื่น ดูแลให้ยาแก้ปวดชนิดรับประทาน paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดตามแผนการรักษาของแพทย์ พบว่าอาการปวดทุเลาลง เฝ้ารอวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิด

แพทย์ พบว่าอาการปวดทุเลาลง เฝ้ารวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ไม่พบการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด ได้แนะนำให้ผู้ป่วยระครองแผลเวลาไอจามหรือเปลี่ยนอิริยาบถ เฝ้ารวังไม่ให้ แผลเปื่อยกน้ำ ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ได้ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านหากพบอาการผิดปกติให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการและตรวจร่างกายอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ รวมระยะเวลาได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ๓ วันและนัดตรวจอาการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมทั่วไปวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ น

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้เลื่อน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้เลื่อนให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไส้เลื่อน
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการสอนผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้เลื่อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนภายในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงมีความรู้เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้เลื่อนได้ถูกต้องหลังการผ่าตัดและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการสอนผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้เลื่อน